
        
 

 

F U N D A R G E R Ð 
 

Stjórnarfundur í Sorpurðun Vesturlands hf.  haldinn 
13. júní 2022 kl. 16:15 í gegnum fjarfundabúnað 

 
Mætt voru: Kristinn Jónasson, Karitas Jónsdóttir, Finnbogi Leifsson, Brynja 
Þorsteinsdóttir, Unnur Þóra Sigurðardóttir,  Sævar Jónsson og Eyjólfur Ingvi 
Bjarnason. Einnig sat fundinn Hrefna B Jónsdóttir, framkvæmdastjóri. 

 
1. Fundur settur 

Formaður setti fund kl. 16:20. 
 

2. Fundargerð síðasta stjórnarfundar 4. maí.sl. 
Lögð fram og samþykkt 

 
3. Verkefni í Fíflholtum   

Magntölur janúar til maí árin 2020-2022. Sorpmagn til urðunar hefur 
dregist saman um 5,18% á umræddu tímabili. 
 
Kyndill. Framkvæmdastjóri greini frá viðgerðum þar sem veðrátta sl. 
vetur hafði áhrif á rekstur hans.   
 

Framkvæmdir framundan. tengjast sigvatnskerfi, skógrækt o.fl. 
Framkvæmdastjóri greini frá. 
 
Tiltekt á svæðinu  - staða Björgunarsveitin Brák, ásamt heimafólki, 
hefur komið í tiltekt á svæðinu. Yfirferð er ekki lokið. 
 
Eftirlit UST verður þann 21. júní n.k.  Óskað hefur verið eftir því að fá 
inn dagskrárlið sem heitir ,,endurnýjun starfsleyfis”  Engin viðbrögð hafa 
komið frá stofnuninni eftir að erindi var sent til UST, dags. 28.6.2021, 
um umsókn um nýtt starfsleyfi og 25.000 tonna hámarksleyfi til urðunar.    
 

4. Staðan framundan. 
Veitur hafa leitað til Sorpurðunar Vesturlands hf  vegna væntanlegra 
breytinga á úrgangsmeðhöndlun á seyru.   
Í framhaldi af samtali við Veitur fóru framkvæmdastjóri, atvinnuráðgjafi 
frá SSV og fulltrúar frá Veitum í heimsókn til Flúða þar sem kölkun 
seyru var skoðuð.  Framkvæmdastjóri greindi frá. 
 

5. Fundargerð 
Verkefnisstjórn Sambandsins í úrgangsmálum, dags. 16.05.2022.  Lögð 
fram. 
 
 
 



6. Önnur mál 
Aðalfundur FENÚR 16.06.2022 

Framkvæmdastjóri mun sækja fundinn. 
 
Landbótasjóður.  

Kynnt. Rætt um leiðir við ræktun á melum og hvort og hvernig land 
Fíflholta getur nýst í þessum tilgangi.   
 
Sláturúrgangur 

Ræddar meðhöndlunarleiðir. 
 
Vegagerð og 3ja fasa rafmagn 

Formaður og framkvæmdastjóri hafa verð í sambandi við Vegagerðina 
m.t.t. þess að fá malbik á leiðina frá Snæfellsnesvegi heim til Fíflholta.  
Verkefnið yrði samstarfsverkefni Sorpurðunar Vesturlands hf. og 
Vegagerðarinnar.  Gengur seint. 
 
Rætt um 3ja fasa rafmagn og nauðsyn þess fyrir reksturinn.  Formaður 
mun ítreka erindi SV vegna þess. 
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 17:05 
Fundarritari.  Hrefna B Jónsdóttir 
 
 


